

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ.

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง
ชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา นักบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.
และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๕๘๑๐๐๔	นางสาวกานต์ชนก คัมภีรานนท์
๒	๕๘๑๐๔๘	นางสาวอมรรัตน์ เต็มประเสริฐ
๓	๕๘๑๐๔๙	นางสาวจิราพร พันธุ์ท้าว
๔	๕๘๑๐๕๐	นางสาวศุภวรรณ ศิลป์ประกอบ
๕	๕๘๑๐๕๕	นางสาวพัชรินทร์ วรรณระรุ่งโรจน์
๖	๕๘๑๐๑๘	นางสาวเพ็ญพร ศิริเรียง
๗	๕๘๑๐๑๓	นางสาวชนิษฐา กองแหวน

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือก
ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้ที่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือคุณสมบัติที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ลำดับที่ ๑ - ๒ ไปรายงานตัว และปฏิบัติงานในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี อนึ่ง หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามที่ได้รับ การคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) สุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ

(นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงาน ก.พ.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญญาภรณ์ ไสวพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่